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ทานรองนายกรัฐนตรี ทานรัฐมนตรี ทานเลขาธิการ ก.พ .ร . ผูบริหารระดับสูง  

ทานผูบริหารระดับกลางของประเทศ ที่รักและเคารพทุกทาน 

 วันน้ีผมรูสึกดีใจมากที่ไดมาพบกับผูบริหารระดับกลาง ซึ่งปกติแลวจะไมคอยได

เจอกัน เพราะการทํางานก็มักจะเจอกับผูบริหารระดับสูงเปนสวนใหญ และก็คงไมมี

นายกรัฐมนตรีคนใดที่อยากลงมาทํางานแบบนี้ แตเน่ืองจากชวงนี้เปนชวงพิเศษของการ

เปล่ียนแปลงครั้งใหญของประเทศ คือ มีการพัฒนาระบบราชการ มีการนําระบบบริหาร

ราชการแบบใหมมาใช และยังมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางานรวมกันใหม 

เพราะฉะนั้นเลยจําเปนอยางยิ่งที่ผมจะเชิญพวกทานมาพบกัน ไดคุยกันเพื่อที่จะได

เขาใจวาเราจะเดินไปทางไหน  

 เวลานี้ ความเขาใจวาเราจะเดินไปทางไหน เดินอยางไร ก็เขาใจกันในระดับ

ผูบริหารระดับสูง แตพอมาถึงผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับลางก็เริ่มจะไมคอย

เขาใจ เพราะวาเราเปลี่ยนแปลงมาก แตถาไมเปล่ียนก็จะไมทันเขาจริง ๆ เพราะเวลาน้ี

สิ่งที่เกิดขึ้นในป 1997 ก็คือ วิกฤติทางเศรษฐกิจซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวา ความที่

เรารูไมเทาทันโลกาภิวัตนและทุนนิยม จึงไดพายแพและประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจ 

ไมใชเพียงแคภาครัฐเสียหาย แตเสียหายทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนดวย 

เพราะฉะน้ัน เรื่องน้ีใหญหลวงมากนัก ซึ่งกวาเราจะกูกลับคืนมาไดก็ดวยความ

ยากลําบาก แตถาเรายังไมพัฒนาตัวเราเอง ก็จะยอนกลับไปที่เดิมอีก ถาสังเกตดูจะเห็น

วาการที่ประเทศไทยตองลดคาเงินบาทครั้งแลวครั้งเลา ก็เพราะความไมรูเทาทัน และ

พัฒนาตนเองไมทัน เพราะฉะน้ันการจะรูเทาทันและพัฒนาตนเองใหทันความรูเปนเรื่อง

ที่ตองทํางานหนัก และตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  
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 วันน้ีตองขอขอบคุณทาง ก.พ.ร. ที่ไดจัดงานนี้ขึ้น คือ ผมไดพูดเรื่องน้ีหลายครั้ง 

จนในที่สุดผมไดอานหนังสือเลมหนึ่งคือ High Impact Middle Management ของคุณ 

Lisa Haneberg ซึ่งทางสํานักงาน ก.พ.ร. ก็ไดเชิญมาบรรยายดวย ซึ่งจะเปนประโยชน

มาก หลักที่คุณ Lisa เขียนและเราคิดกันได คือ บางทีผมพูดกับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 

อธิบดี ความเขาใจอยูแคระดับน้ัน แตลงไปไมถึง สังเกตไดจากเสียงวิจารณของนัก

วิจารณ ซึ่งวิจารณดวยความไมเขาใจ ไมไดติดตามวาเรื่องเปนอยางไร บางทีไมเขาใจ

เรื่องทั้งหมด และไมเขาใจเรื่องพิเศษแตละเรื่อง ก็เลยตองพยายามอธิบาย เพราะฉะนั้น

ผมจึงคิดวาถาผูบริหารระดับกลางซึ่งเปนกลไกสําคัญของการเปลี่ยนแปลงนั้น ไมเขาใจ 

จะยิ่งไปกันใหญ จึงมีแนวคิดที่จะพบกับผูบริหารระดับกลาง 

 สาเหตุที่ทําใหผูบริหารระดับกลางมีความหมายมาก ใหลองนึกถึงระบบสงวิทยุ 

สมมติวาผมจะสงวิทยุ ซึ่งวิทยุน้ันจะสงไดแค 5 กิโลเมตร แตมีคนที่ผมตองการจะสื่อถึง

อยูหาง 8 กิโลเมตร ดังน้ัน จะสงอยางไรก็สงไมถึง จึงจําเปนตองมี Repeater หรือ

เครื่องทวนสัญญาณ โดยรับสัญญาณจากผมในจุดที่สัญญาณยังชัดเจนมาก ๆ และมี

กําลังสงตอที่ชัดเจนมาก ๆ สัญญาณน้ันก็จะชัดเจน น่ันคือ สิ่งที่ผมพูดก็จะไปถึงสิ่งที่

ปลายทางไดยิน เพราะฉะน้ัน Repeater น้ีก็คือ Middle Management หรือผูบริหาร

ระดับกลางน่ันเอง Repeater จะตองมีภาครับดี และภาคสงดี เพราะถาภาครับดี แต

ภาคสงดี ก็ไปไมถึง หรือภาครับไมดีก็ไดยินไมชัด เพราะฉะนั้น พวกทานทั้งหลาย

นอกจากมาฟงผมแลว อาจจะตองมีการฝกอบรมตอ เพื่อใหทานมีภาครับและภาคสงที่ดี

น่ันเอง สัญญาณน้ีจะลงไปถึงผูปฏิบัติ เพราะวาผูปฏิบัติคือผูที่จะตองสัมผัสกับประชาชน

ผูมาขอรับบริการ ถาผูปฏิบัติไมเขาใจทิศทางประเทศ ก็จะปฏิบัติไปวัน ๆ หน่ึง ไมมีจิต

วิญญาณของการตองทํางาน คนทํางานตองมีจิตวิญญาณ ถาคนทํางานไมมีจิตวิญญาณ

ก็ทํางานยาก แตทํางานจะมีจิตวิญญาณไดอยางไร ก็โดยการตองเขาใจวาองคกรของ

เขามียุทธศาสตรอยางไร และเนื่องจากเขาเปนสวนหนึ่งขององคกร เขาจะมีสวนชวยให

องคกรประสบความสําเร็จไดอยางไร น่ีคือสิ่งที่เราพยายามอยางยิ่งที่จะใหพวกทาน

ทั้งหลายเปนกลไกสําคัญในการสรางความเขาใจในยุทธศาสตรของประเทศ และไป

สรางความเขาใจตอใหกับผูใตบังคับบัญชาของทานซึ่งจะตองสัมผัสกับประชาชน ใหได

รูจริงถึงสิ่งที่เรากําลังจะทํา 

 ผมขอปูพื้นเพื่อความเขาใจ โดยใหทานลองเปรียบเทียบวาแผนที่ประเทศไทย

น้ัน เปรียบเสมือนรางกายมนุษยคนหนึ่ง สมมติวามนุษยคนนี้ช่ือ “นายประเทศไทย” 

แผนดินทั้งแผนดินก็คือรางกาย ประชาชนทุกคนเปรียบเสมือนเซลลลหน่ึงเซลลที่
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ประกอบเปนรางกาย ระบบราชการทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น คืออวัยวะแต

ละช้ินที่อยูในรางกาย สถาบันพระมหากษัตริยและระบบประชาธิปไตย คือจิตวิญญาณ 

สิ่งเหลาน้ีประกอบขึ้นมาเปนรางกายที่มีเซลล อวัยวะ และจิตวิญญาณ  

 ดังน้ัน ทุกคนมีหนาที่รวมกัน ตองพึ่งพากัน รวมมือกัน มี Interdependency ตอ

กัน เวลานี้เซลลทั้งหลายคุยกันได อวัยวะคุยกันได และมีจิตวิญญาณที่เราตองไดยินอยู

ตลอดเวลา กําลังจะพาใหมนุษย ซึ่งคือประเทศไทย แข็งแรงใหได  เพราะฉะน้ัน ทุกคน

มีสวนสําคัญของประเทศทั้งน้ัน ประชาชน 1 คนคือเซลล 1 เซลล หากเซลลตายหนึ่ง

เซลล แมจะไมมีผลทันทีตอรางกาย แตก็มีผลผอนสง ดังน้ัน เซลลทุกเซลลตอง

แข็งแรง ประเทศไทยที่ประกอบเปนรางกายก็จะแข็งแรง นอกจากนี้ ระบบราชการทุก

ระบบตองแข็งแรง และตองมีจิตวิญญาณดวย หากรางกายขาดสวนใดสวนหน่ึงไป 

รางกายนี้ก็พิการ 

 เพราะฉะน้ัน วันน้ีผมอยากอธิบายใหพวกทานเขาใจวา ถาทานไมเขาใจจุดหมาย

ปลายทางที่เราจะไปดวยกัน ทานก็จะทํางานเหมือนทําไปวัน ๆ หน่ึง ผมไมอยากให

ขาราชการตื่นเชามาทํางานโดยมีความรูสึกวาตองไปทํางานอีกแลว ทํางานไปวัน ๆ และ

น่ังรอเวลาเลิกงาน แบบนี้จิตวิญญาณไมมี และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับกลาง

อยางพวกทานทั้งหลาย ยิ่งถาไมมีจิตวิญญาณมาทํางาน จะยิ่งไปกันใหญ 

 ทุกวันน้ีนโยบายทั้งหลายที่ออกมาเปนช้ิน ๆ เพื่ออะไร บางคนไมเขาใจ บานเรา

รูจักแต Fragmentation โดยไมคอยรูจักคําวา Integration จึงจับอะไรเปนช้ิน ๆ ตอ

ภาพไมเปน และวิจารณทีละช้ิน ซึ่งก็จะไมเขาใจ ผมจึงอยากใหเห็นกอนวา ทั้งหมดทํา

ไปเพื่ออะไร เราเขาใจแลววามนุษยช่ือประเทศไทยนั้น ประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่มี

ความสําคัญเปนรางกายที่เขมแข็ง แตขางในก็มีเซลล ซึ่งก็คือประชาชน เราจะตองรักษา

เซลลทุกเซลลใหมีความแข็งแรง เพื่อใหรางกายแข็งแรง 

 นโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลไดประกอบกันขึ้นเพื่อทําใหเซลลหรือคนไทยแตละ

คนมีความเขมแข็ง   ในดานตาง ๆ ทั้งทางรางกาย (Physical) เชน นโยบาย 30 บาท

รักษาทุกโรค นโยบายเรื่องกีฬา การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ  

 ความแข็งแรงทางจิตใจ น่ันคือการยึดโยงสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง 

การฟนวัฒนธรรม หลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนาที่ทานนับถือ ใหเปนหลักปฏิบัติเพื่อให

คนมีจริยธรรม ความเขาใจเพื่อนมนุษย เพื่อใหเกิดครอบครัวที่เขมแข็ง 

 ความเขมแข็งทางปญญา ก็คือระบบการศึกษาทั้งในและนอกแบบ ไมวาจะเปน

สายสามัญ การศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาปด มหาวิทยาลัยเปด ทุกอยางเหลาน้ี
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เพราะตองการใหเกิด Freedom education ใหมีเสรีภาพทางการศึกษามาก ๆ  ระบบ 

ICL ระบบกูยืมเพื่อการศึกษาทั้งหลายก็เปนอีกสวนหนึ่งของนโยบาย เพื่อใหคนไทยไดมี

ความสามารถและความเขมแข็งทางปญญา 

 ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ คือ อยูรอดในยุคเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเปนระบบ

เศรษฐกิจเดียวในโลกนี้วันน้ี ชอบไมชอบก็ตองอยูในระบบเศรษฐกิจน้ี เพราะฉะน้ันเรา

จะตองทําใหคนไทยสามารถอยูรอดในเศรษฐกิจทุนนิยม ตัวอยางเชน นโยบายพักหน้ีให

เกษตรกรรายยอย การปรับโครงสรางหน้ีใหประชาชนทั่วไป เกษตรกร และขาราชการ 

นโยบายเพิ่มรายได นโยบายเขาหาแหลงทุน ไมวาจะเปนกองทุนหมูบาน OTOP  

 ทั้งหมดน้ีคือนโยบายที่จะมาเสริมสรางเพื่อใหคนไทยมีความแข็งแรงทั้งทาง

เศรษฐกิจ ทางรางกาย ทางจิตใจ และทางปญญา สรุปคือ เปนรัฐบาลที่ยึดประชาชน

เปนศูนยกลาง (Citizen-centered) ทําทุกนโยบายกลับไปที่ประชาชน 

 เพราะฉะนั้นน่ีคือสิ่งที่ทานจะตองรับภาระตอ สิ่งที่ทานจะตองเขาใจคือ นโยบาย

ทุกนโยบายที่ออกมานั้น กลับไปที่ประชาชนหมด ทานก็คือประชาชน ครอบครัว เพื่อน

ฝูงของทานก็คือประชาชน คนที่ทานไมรูจัก แตเปนคนไทยที่อยูในประเทศไทยนี้ก็คือ

ประชาชนที่เราจะตองมีหนาที่ทําใหเขามีความแข็งแรงทั้ง 4 ดานโดยการนําพานโยบาย

ของรัฐบาลทุกดานไปปฏิบัติ 

 กลับมาที่นายประเทศไทย ซึ่งไมสามารถอยูไดตามลําพัง ตองมีสิ่งหุมหอตัวเอง 

น่ันก็คือเรื่องของตางประเทศ โลกาภิวัตน สิ่งแวดลอม เพราะฉะนั้น นโยบายที่ยึด

ประชาชนเปนศูนยกลางก็ตองกลับมาที่ตัวประเทศไทย น่ันคือ นโยบายดานความมั่นคง 

นโยบายดานการตางประเทศ นโยบายในเรื่องของการปรับตัวเพื่อเขาสูกระแสโลกาภิวัตน 

ก็เพื่อใหประเทศไทยเขมแข็ง 

 เมื่อทานจินตนาการไดตามน้ี ทานก็จะเขาใจวา นโยบายทั้งหมดคือการตอ

ภาพจิ๊กซอว เปนจ๊ิกซอว 2 ระดับ ระดับที่ 1 คือ ทําใหประเทศไทยเขมแข็ง ระดับที่ 2 

คือทําใหประชาชนคนไทยทั้งหมดเขมแข็ง จึงไดมีนโยบายตาง ๆ โดยพุงเปาไปที่ความ

เขมแข็งของประเทศและประชาชนนั่นเอง ยังไมมีนโยบายใดเพื่อคนอื่น อยากใหทาน

เขาใจพื้นฐานตรงนี้ 

  นโยบายอีกเรื่องหน่ึงคือ ทําใหประเทศไทยมีประสิทธิภาพ น่ันก็คือ นโยบายที่

เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนาคนในระบบกลไกของราชการ 

ทั้งน้ี เพราะเราตองการใหทั้งระบบที่ประกอบขึ้นเปนประเทศไทยมีความเขมแข็งทั้งหมด 
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ผมพยายามทําหลาย ๆ อยาง เพราะเราตองการใหทุกสวนซึ่งมีชีวิตอยูในตัวเองเขมแข็ง 

เพื่อรวมกันแลวทั้งหมด ซึ่งก็คือประเทศไทย มีความเขมแข็ง 

 ทั้งหมดนี้คือวิชาการบริหารองคกร โดยการประยุกตเรื่องของ Anatomy มาใช

กับการบริหารองคกร แลวลงไปในรายละเอียด คือการแยกสวนการบริหารลงไปที่

ประชาชน ที่ขาราชการ 

 น่ีคือหลักกวาง ๆ ที่ตองการจะปูพื้นฐานใหทานเขาใจและตอภาพใหเห็นวา 

ทําไมถึงไดมีนโยบายตาง ๆ ออกมา น่ีคือภาพทั้งหมดที่อยากใหทานเห็นกอน จะไดคิด

วาจะทําอยางไรตอไป 

 นโยบายที่รัฐบาลไดประกาศออกไปทั้งหมดทานคงจะไดยินไปแลว ผมอยากให

แตละคนทําหนาที่ชองตนใหเขมแข็ง เพราะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได และสาเหตุที่มี

นโยบายใหม ๆ ออกมาอีก เพราะเราคิดวา ถามีเรื่องใดที่ยังไมแข็งแรงก็ตองเติมเขาไป

อีกเพื่อใหประเทศไทยและคนไทยแข็งแรง เมื่อแข็งแรงแลว ภาพรวมก็คือ ทั้งประเทศ

และประชาชนมีความสุข  

 เพราะฉะนั้น การขับเคล่ือนดวยโครงการตาง ๆ ก็เปนการกระตุนความเขมแข็ง

ของประเทศน่ันเอง สมัยกอน คนไทย 18 ลานคนไมสามารถเขาหาระบบสาธารณสุขได 

แตพอมีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ทุกคนก็เขาหาระบบสาธารณสุขได แตบางคน

บอกวาคนมีเงินอยูแลวทําไมถึงใหฟรี น่ันเปน equal treatment แตแนนอนวาคนที่มีเงิน

ถาอยากไดบริการที่ดีกวาก็ตองเสียเงินเพิ่ม แตอยางนอย ๆ บริการขั้นพื้นฐานตองเทา

เทียมกัน ก็ทําใหคนไทยมีความสุขขึ้น 

 ระบบการศึกษาก็เชนกัน ถาถามวาทําไมมีระบบ Income Contingent Loan 

หรือ ICL ก็เพราะอยากใหคนไทยมีโอกาสเขาสูระบบการศึกษามาก ๆ  

 วันน้ีผูบริหารระดับกลางตองการการเขาใจและเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย สิ่งที่ผม

มุงหวังจากผูบริหารระดับกลางก็คือ 

 1. อยากใหทานมองเห็นภาพรวมขององคการ องคการใหญคือประเทศไทย 

องคการตอไปคือ องคการของตัวทาน น่ันคือ กระทรวง กรม หนวยงานที่ทานสังกัดอยู 

ผมไมอยากใหทานมองทุกอยางเปนมิติเดียว อีกมิติคือมิติภาคประชาชนที่ทานตองดูแล 

บริการ หรือคุมครอง แลวแตภารกิจของทาน ตรงน้ีคือสิ่งที่ทานตองเห็น ตองเขาใจ ถา

ทานเห็นและเขาใจก็จะรูวากําลังทําอะไรอยู แลวทานก็จะพบวามีสิ่งทาทายอยูมากมาย 

ถาทานมีจิตวิญญาณในการมอง เชน ถาทานเปนตํารวจ เปนผูวาราชการจังหวัด สิ่งทีทา

ทายก็คือ ทําอยางไรใหใหประชาชนในจังหวัดของทานอยูรวมกันอยางสันติ ไมใหผูที่มี
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กําลังมากกวาขมเหงรังแกผูมีกําลังนอยกวา ไมวาจะเปนผูมีอิทธิพล ผูปลอยเงินกูนอก

ระบบ พอคายาเสพติด นักการพนัน โตะบอล น่ันคือภารกิจที่ทาทายทาน ถาทานเขาใจ

วาภารกิจของทานคือการดูแลประชาชน ก็จะเห็นวามีเรื่องทาทายมาก ทําอยางไรให

ประชาชนมีความสุข ไมมีภาระ ก็ตองไมใหลูกนองของทานไปรีดไถหาเงิน ไมใหใครไป

เปดบอน ซึ่งจะสรางภาระใหเขา น่ันคือสิ่งที่เปนหนาที่ 

 หรืออยางนายอําเภอก็อาจจะมองวา รัฐบาลมีนโยบายแกไขปญหาความยากจน

แลว ก็ตองทําใหอําเภอของทานไมมีความยากจน ตองรีบไปแกไข ไปเยี่ยมทีละ

ครอบครัวเพื่อใหรับทราบปญหา ทุกปญหามีคําตอบและทางแกดวยนโยบายของรัฐบาล

ชัดหมดแลว เกือบจะทุกเรื่องมีนโยบายรองรับหมดแลว ซึ่งทานก็จะตองดูวาปญหาแต

ละเรื่องของประชาชนจะชวยเหลือดวยนโยบายใดของรัฐบาล ทานจะทาทายไดดวยการ

ตั้งเปาวาจะแกไขปญหาใหไดกี่ตําบลภายในกี่เดือน ทําใหไดตามน้ัน แลวปตอ ๆ ไปก็

เขาไปดูวา ประชาชนสามารถชวยตัวเองไดแคไหน น่ีคือสิ่งที่จะทาทายทาน เพียงแต

ทานมีใจอยากจะทําหรือไม ถาทานมีจิตวิญญาณ มีเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษย ทานก็จะ

แกปญหาเหลาน้ีได 

 2. อยากใหทานรูและเขาใจวิธีการบริหารการจัดการ ถาทานเขาใจและรูมันก็ไม

ยาก หลักไมมีอะไรมาก เพียงแคตองทุมเท เขาใจวาทานมีหนาที่ประชาชนในความดูแล

ของทานมีความสุข พนทุกข นโยบายทุกดานตองถึงมือประชาชน ใสใจในเรื่องที่เปน

นโยบายของรัฐบาลทั้งหมด เขาใจทุกเรื่อง และนําไปใหบริการกับประชาชน การมีจิตใจ

เปนผูใหบริการเปนเรื่องสําคัญ ถาทานมีจิตใจเปนผูใหบริการทานก็จะเขาใจเรื่องการ

บริหารการจัดการ 

 การบริหารการจัดการนั้นก็คือ มุงสูผลลัพธที่เราอยากใหประชาชนมีความสุข

อยางไร ใหประเทศชาติมีความเขมแข็งอยางไร คิดแคน้ีงาย พยายามทํางาย ๆ การ

บริหารก็คือเรื่องธรรมชาติมาก ๆ  ธรรมะก็คือเรื่องธรรมชาติ ทุกอยางคือความเขาใจ

ธรรมชาติ และการทํางานแบบธรรมชาติน่ันเอง ไมมีอะไรที่ตองไปคิดเปนวิชาการ

มากมายจนงง  หลักก็คือ คิดดี ปรารถนาดี ทําดี และทําใหประชาชน ทําใหประเทศชาติ 

แลวทานก็จะไดอานิสงสเอง เพราะงานสําเร็จ ประชาชนรัก คุณความดีก็เกิด 

 3. อยากใหทานเพิ่มมูลคาและสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับองคการของทาน น่ันคือ 

เมื่อทานรูหนาที่ของทาน เขาใจแลววาทั้งหมดนี้รัฐบาลตองการอะไร และทานเห็นดวย

วาตองทําใหประเทศไทยเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข หนาที่ของทานก็คือตองทําให
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ได  ทีน้ีทานสามารถที่จะคิดอะไรตอไปไดอีก คือเพิ่มมูลคาขึ้น ทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพขึ้น ทานอาจคิดวิธีใหม ๆ  

 โลกยุคใหมตองสนใจ result ผูบังคับบัญชาตองไมจุกจิกเรื่อง process แตสนใจ

วาผลลัพธน้ันตกอยูที่ประเทศและประชาชน อยาไปลงรายละเอียดจนไปนั่งคุมวาตองทํา

ตามกระบวนการของตน ขอใหสนใจ result มากกวา process แลวไปคิดตอเองวาจะให

ผลลัพธออกมาดีอยางไร โดยวิธีการอยางไร  

 เราตองปรับวัฒนธรรมในการทํางานใหสนใจใหสนใจ process นอยหนอย คนที่

สนใจ process คือคนที่ชอบทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ  คนที่สนใจ result คือคนที่

ตองการทําใหเรื่องใหญเปนเรื่องเล็ก ทํางานงายขึ้น คลองขึ้น 

 4. เปนเรื่องตอเน่ืองกัน อยากใหทานมีความคิดสรางสรรค กาวหนาไมหยุดน่ิง 

ผูบังคับบัญชาระดับสูงอยาไปกดหัวผูบังคับบัญชาระดับกลาง ผูบังคับบัญชาระดับกลาง

ก็อยาไปกดหัวผูบังคับบัญชาระดับลางไมใหคิด มีหนังสือเลมหนึ่งช่ือวา Ideas are free 

ซึ่งมีเน้ือหาสรุปวา การที่มีคนเสนอไอเดียมามาก ๆ เปนเรื่องที่ไมเสียเงิน ดังน้ัน 

พยายามใหเขาพูดและฟง อันไหนดีก็ทํา ไมดีก็ไมทํา เพราะฉะน้ันถาผูบริหารระดับลาง

ไดแสดงความคิดเห็นมาก ๆ ก็จะเปนประโยชนตอตัวทานเอง 

 5. อยากใหทานไดเพิ่มพูนทักษะ ขีดความสามารถใหสูงขึ้น เพราะในอนาคต

ทานตองเปนผูบริหาระดับสูง เราจึงอยากเห็นทานไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

เพราะฉะนั้น ทาง ก.พ.ร. ก็ดี ก.พ. ก็ดี จะมีระบบการพัฒนาผูบริหารระดับกลางตอไป

เพื่อใหทานไดมีโอกาสพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 ผมอยากใหทานสนใจเรื่องของการเปนผูนําที่ดี (Leadership) คนที่เปนหัวหนา

แลวไมมีภาวะผูนํา มีประโยคภาษาอังกฤษบอกวา Leader without leadership is not 

a leader คือ ทานจะตองมีภาวะผูนํา ผูนําตองรักงาน รูจักแครคนอื่น รูจักใหบริการ ตอง

เสียสละ เขาใจคนอื่น กลารับผิดชอบ ติดดิน เพราะฉะน้ันผูบริหารระดับกลางตองเปน

ตัวอยางที่ดี  วันน้ีเราเปนรัฐบาลที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ขาราชการจะนั่งเปนนาย

เหมือนเมื่อกอนไมได  ตองมีจิตใจเปนผูใหบริการ 

 พวกเรามาทํางานทั้งหมดเพื่อใหประชาชน เงินเดือนและสวัสดิการของพวกเรา

มาจากภาษีของประชาชน เพราะฉะนั้นเรามีหนาที่ทํางานใหประชาชน เพราะฉะน้ัน

ผูบริหารระดับกลางตองมีจิตใจเปนผูใหบริการ มุงใหบริการใหได  

 ระบบเดิม ๆ ที่เปน Command control ควบคุมทุกอยาง สั่งทุกอยาง แบบที่ทํา

กันสมัยกอนนั้น เปนเรื่องลาสมัย ในโลกยุคใหมน้ีใช Inspiration คือ ทําอยางไรที่จะจูง
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ใจผูใตบังคับบัญชาใหทํางาน และสรางบรรยากาศในที่ทํางานใหนาทํางาน และใช

สมอง ใช talent ของเขาใหได วันน้ี talent เปนเรื่องสําคัญที่เราอยากได ผูบริหาร

ระดับกลางวันน้ี ผมไมตองการคนที่เกงมาก ๆ แตทํางานรวมกับเพื่อนมนุษยลําบาก หรือ

ที่เรียกวา IQ ดี EQ ต่ํา  ผมอยากไดผูบริหารที่เกงพอใชได แตที่สําคัญคือ สามารถ

ทํางานรวมกับเพื่อนมนุษยไดดี สามารถ connect people ไมใช correct people คือ

ไมใชคอยติคนอื่นหรือคอยจะแกไขเขาอยางเดียว แตตองพยายามทําใหเขามีจิตใจ

อยากทํางาน ใหเขารวมมือรวมใจทํางานเปนทีม สรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหคนที่แยยังอยาก

ทํางาน สรางแรงจูงใจใหคนขี้เกียจมีความรูสึกวาตองบริการประชาชน น่ันคือภาวะผูนําที่

ทานตองทํา 

 ทานคือบุคคลที่เราอยากใหเปนผูนําทาง มีภาวะผูนํา ไดรับการพัฒนา และเขาใจ

วาการทํางานนั้น อยาคิดวาทานคือหนวยงานเดียวที่ตองทํางาน ทานยังตองทํางาน

รวมกับหนวยงานเหนือ หนวยงานลาง หนวยงานขางเคียง รวมทั้งภาคประชาชน 

ภาคเอกชน เพราะฉะนั้นผูบริหารตองสรางเครือขาย มีหนังสือเลมหน่ึงที่เลขาธิการ 

ก.พ.ร. เอามาใหผมอาน ช่ือวา Governing by network เปนแนวของการบริหารยุคใหม

ที่ตองเขาใจคําวา networking  คือ การทํางานใหสําเร็จน้ัน แตละองคกรจะมีเครือขาย

อยู เครือขายดังกลาวก็คือ องคกรทองถิ่น NGO ผูรับเหมาที่ตองมาทํางานใหเรา องคกร

ขางเคียง ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพราะฉะน้ันทานคือตัวกลางหมดทุกเรื่อง 

ทานจะตองสรางเครือขายเพื่อใหทุกคนมารวมกันทํางาน เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

และความผาสุกของประชาชน  

 หลักมีอยูแคน้ี เพียงแตสิ่งที่ผมพูดวันน้ีบางคนอาจจะยังไมเขาใจ ก็ลองไปนั่งคิด

กันหลาย ๆ รอบวาเรามาทํางานเพื่ออะไร ทําไมทานจึงมีความสําคัญ ทานมีความสําคัญ

เพราะตองการใหทานเปนศูนยกลางในการเชื่อมเครือขายที่จะทํางานใหประชาขนและ

ประเทศชาติ ในการที่จะรับสัญญาณ คือ นโยบายและทิศทางในการแกไขปญหาของ

ประเทศ สงผานตอไปยังผูปฏิบัติที่สัมผัสกับประชาชนอยางใกลชิดใหเขาใจ 

 6. อีกขอหนึ่งที่อยากใหฝน ๆ ใจทําหนอย ถาทานไมชอบความทันสมัย ก็คือ 

เรื่องเทคโนโลยี ซึ่งเปนเรื่องที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่ตองใช ขณะน้ีมีระบบ GFMIS 

เปน back office คือ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบบริหารงานบุคคล มีคอมพิวเตอรหมดแลว 

เพราะฉะนั้นในองคกรของทานก็ตองมี terminal แลว  ทานเองจะตองเขาใจเรื่องของ 

IT  แลวนําขอมูลที่มีอยูมาใชเพื่อวิเคราะหในการบริหารจัดการ เพื่อที่ทานจะไดรูวา ผล

ที่ทานทําเปนอยางไรบาง ทานใชเงินไปคุมคาหรือไม ถาทานใช IT จะเห็นชัด ถาทาน
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ไมมีขอมูลอะไรเลย ทานก็จะไมรูวาลูกนองของทานเกงหรือไม ไมรูวาทานเองทํางานมี

ผลลัพธดีหรือไม เพราะฉะน้ันระบบ IT จําเปนอยางยิ่งตองมี 

 และตอไปก็จะมี e-Government เปน front office น่ันก็คือ การใหบริการ

ประชาชน เหมือนอยางที่กรมสรรพากรมีระบบ e-Revenue หรือระบบการเสียภาษีทาง 

internet ในอนาคตขางหนาทุกหนวยงานจะตองมี e-Service  

 และขณะนี้ หลายหนวยงานก็ถูกดึงมารวมเปนระบบเดียวกันทําเปน Counter 

Service เพราะเราตองการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ในบางประเทศ

จดทะเบียนบริษัทใชเวลา 3 เดือนไมเสร็จ ประเทศเหลาน้ันเปนประเทศที่ลาหลัง และมี

คนยากจนสูงมาก  บางประเทศใชเวลาจดทะเบียนบริษัทเพียง 3 ช่ัวโมง หรือจด

ทะเบียนผาน internet เสียคาธรรมเนียมผาน credit card ประเทศเหลาน้ันเปนประเทศ

ที่พัฒนาแลวทั้งน้ัน ถามวาทานจะเลือกแบบไหน  

 ถาทานจะเลือกเปนประเทศที่พัฒนาแลว ทานก็ตองยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม 

และใช ตอไปขางหนาจะมี Smart card หรือบัตรประชาชนที่มีไมโครชิพอยูดวย เมื่อ

ประชาชนมี Smart card ก็จะเปนกุญแจสําคัญของประชาชนแตละคนที่สามารถไปขอรับ

บริการตาง ๆ ของรัฐไดคลองขึ้น น่ันเพราะเรากําลังจะ turn ประเทศโดยใชระบบ IT ทั้ง 

front office และ back office  

 สิ่งที่ทานจะเห็นในอนาคตขางหนา คือ ปการศึกษาหนา ทุกโรงเรียนจะมี

คอมพิวเตอร มี internet หมด และปการศึกษา 2550 ทานจะเห็นเด็กประถม 1 หิ้ว

คอมพิวเตอร Laptop ไปโรงเรียน ‘One laptop per child’ น่ันคือ การศึกษาจะถูก

พัฒนามาก ไมตองถือหนังสือเยอะ ๆ เพราะจะอยูในคอมพิวเตอรหมด เปน e-book สิ่ง

เหลาน้ีกําลังตามมา ลูกหลานของทานจะเริ่มเลนคอมพิวเตอร เริ่มมี e-book  มี 

interactive book เพราะฉะน้ันทานเองจะไมสนใจ IT ไมได  

 IT เปนเรื่องไมยากแตตองเรียนนิดหน่ึง เรียนแค 9 ช่ัวโมงก็เปนแลว และไมตอง

อายที่จะเรียนรู วันน้ีทานคือผูบริหารระดับกลาง ทานมีทางที่จะวิ่งไปสูผูบริหารระดับสูง 

แลวทานกําลังมองเห็นโลกขางหนาวาตองทําอะไรอีกมากมายและมีสิ่งทาทายอีก

มากมาย ถาทานไมเรียนรูตั้งแตวันน้ี ทานก็จะไมมีโอกาสเปนผูบริหารระดับสูงที่ดีได  

 เรากําลัง modernize ประเทศไทยขนานหนัก  น่ันก็คือ การนําเทคโนโลยีมาใช 

ทั้งภาคประชาชน คือ Smart card  ภาคเยาวชน คือ เรื่อง One laptop per child  และ

การมี internet ทุกโรงเรียน  ภาคการบริหารราชการ ก็มี GFMIS เปนระบบ back office 
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และภาคการบริการประชาชน คือเรื่องของ e-Service, Counter Service, One Stop 

Service  

 เพราะฉะนั้นทุกอยางจะ transparent หมด คนที่จบปริญญาตรีมาทํางานตอไปนี้

จะเปน knowledge worker เพราะนั่งอยูกับคอมพิวเตอร มีขอมูลอยูในคอมพิวเตอร 

สามารถตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง  

 สิ่งเหลาน้ีกําลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ น้ี จึงอยากจะใหทานผูบริหารระดับกลาง

ทั้งหลายตองใสใจ ยอมทันสมัย ไมวาจะชอบหรือไม ทานก็ตองเปลี่ยแปลงในสวนนี้ 

 

 ขณะนี้ ผมกําลังแกไขปญหาใหญ ๆ ซึ่งอยากใหทานรับรูไว น่ันคือ 

 เรื่องที่ 1  คือ ขณะน้ี หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ เรายังไมไดปรับโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ การปรับโครงสรางหนี้น้ันถูกครึ่งเดียว  การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจน้ัน  

ยกตัวอยางงาย ๆ คือ การที่เราไดรับผลกระทบจากปญหาน้ํามัน เพราะเนื่องจากโครงสราง

ในการใชพลังงานของเรานั้น พึ่งนํ้ามันมาก เมื่อนํ้ามันขึ้นราคาเราก็เลยเหน่ือยมาก 

 ขณะน้ีเรากําลังจะปรับโครงสรางเศรษฐกิจหลายอยาง เรื่องแรกก็คือ ทาง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ เราจะดูวาเรื่องไหนแขงขันไมได ก็จะ

พัฒนาใหสามารถแขงขันได  ถาพัฒนาไมไดก็จะตองบอกกันใหรูวาเรื่องน้ีไปไมรอด 

เพื่อหาแนวทางใหมใหภาคเอกชนไดรู ขณะนี้กําลังทํากันอยางเขมขนเพื่อที่จะดูวาเรื่อง

ใดแขงขันได หรือแขงขันไมได และถาแขงขันได จะตองพัฒนาตัวเองอยางไร ทั้งดาน

อุตสาหกรรม เกษตร และบริการ 

 กลับมาที่เรื่องพลังงาน ขณะน้ีรัฐบาลมองวา เราจะตองพึ่งพาน้ํามันใหนอยลง 

เรามีพลังงานที่เปนของเราเองคือ กาซธรรมชาติ ในขณะน้ีเราใชกาซธรรมชาติในการ

ผลิตไฟฟามาก ใชนํ้ามันนอย แตถาเรานํากาซธรรมชาติมาใชในการขนสงมาก ก็จะทํา

ใหหมดเร็ว เพราะฉะนั้นเราเลยจะเปลี่ยนเอาพลังงานน้ําจากของประเทศเพื่อนบานเขา

มาแทนที่กาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา และนํากาซธรรมชาติมาใชในระบบขนสง 

เพื่อใหระบบขนสงใชทั้งกาซและน้ํามัน นอกจากนี้ เราก็จะทําในเรื่องของไบโอดีเซลล 

ทําเรื่องแกสโซฮอลล น่ันคือ การสงเสริมใหปลูกพืชทางการเกษตรที่จะนํามาใชเปน

พลังงานชีวภาพ  

 น่ีคือทิศทางที่เราจะไป จึงอยากใหทานเขาใจวา ตอไปน้ีเราจะมีระบบขนสง

มวลชนที่ใชไฟฟาซึ่งผลิตดวยพลังงานน้ํามากขึ้น ระบบขนสงทางรถยนตก็จะพยายาม

ใหใชไบโอดีเซลล และกาซธรรมชาติมากขึ้น  
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 เรื่องที่ 2  ขณะน้ีกําลังมีการปรับนโยบายและกฎหมายครั้งใหญ มีระบบหนึ่งที่

เรียกวา Legal Reform ซึ่งมีทานรองฯ วิษณุเปนประธานอยู คือ นอกจากปรับระบบ

บริหารราชการแลว ก็จะปรับกฎหมาย เพราะกฎหมายคือกฺติกาที่เราจะอยูรวมกัน และ

ทํางานดวยกัน แตเน่ืองจากกฎหมายนั้น มีทั้งกฎหมายของฝายนิติบัญญติ และของฝาย

บริหาร ซึ่งก็คือ กฎกระทรวง กฤษฎีกา ระเบียบ ทั้งหมดนี้จะถูกยกเครื่องซึ่งมี

คณะกรรมการแตละชุดแลว และการยกเครื่องกฎหมายในครั้งน้ีเราจะทํา 3 ทาง ทาง

หน่ึงคือตั้งผูเช่ียวชาญเปนกรรมการพิจารณา ทางที่สองมาจากกระทรวงตาง ๆ ที่จะ

เสนอเขามาเพื่อแกไขปรับปรุง ทางที่สามมาจาก stakeholder ทั่วไป โดยท่ีกระทรวง 

ICT กําลังจะตั้งเว็บไซตเพื่อให stakeholder ของกฎหมายแตละฉบับเขามาเสนอแก 

โดยจะระบุวาคุณเปนใคร ทําอะไร และเสนอวามาตราใดควรแกอยางไร เพราะอะไร  

 เราจะรับฟงทั้ง 3 ทาง เพื่อนําไปสูการแกไขกฎหมายทั้งระบบของประเทศอีก

ครั้งหนึ่ง หลังจากที่เรามีกฎหมายตรา 3 ดวงครบ 200 ป เพราะฉะนั้นในป 2549 จะเปน

ปยกเครื่องกฎหมายดวย 

 หากทานผูบริหารระดับกลางพบวากฎหมายใดมีปญหา ก็สามารถนําเสนอได ถา

ตองการนําเสนอตรง ก็สามารถทําจดหมายถึงรองฯ วิษณุเลยก็ไดในฐานะเปนประธาน

แกไขกฎหมาย 

 เรื่องที่ 3  ขณะนี้กําลังมีการศึกษาเรื่องความรูเทาทันโลกาภิวัตน ซึ่งเปน

เสรีภาพในการเคลื่อนยายทุน คน สินคาและบริการ ความรูและเทคโนโลยี ขอมูล

ขาวสาร สิ่งเหลาน้ีถาเรารูไมเทาทัน เราก็จะไดรับผลกระทบในทางลบ ถารูเทาทันก็จะ

ไดรับอานิสงสในทางบวก  ขณะน้ีผมไดมอบใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เปน

นักวิชาการประจํา ครม. ไปจัดทีมศึกษา และขณะนี้ก็กาวหนาไปมาก ในที่สุดก็จะไปสู

การปรับปรุงนโยบาย ปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับการยกเครื่องกฎหมาย เพื่อให

เรารูเทาทันโลกาภิวัตน เพราะเราหนีมันไมพน 

 เรื่องที่ 4  เปนเรื่องที่จะนําไปหารือใน ครม. และในคณะกรรมการหลายชุด จึง

อยากใหทานทราบวา ขณะน้ีโลกเปล่ียนไปมาก เราตองยอมรับวามี gap ระหวางความรู

ของคนของเรา คือ ระบบราชการ กับสิ่งที่โลกกาวไปมาก เพราะเราเปนประเทศที่มีวิจัย

นอย มีวิจารณมาก เมื่อวิจัยนอย ความรูในเรื่องใหม ๆ ของเราก็ไมทันเขา  

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ตอนที่ทรงพัฒนา

ประเทศไทย นําไปสูความเปนสมัยใหมครั้งใหญคราวนั้น และพวกเราไดอานิสงสกัน

จนถึงทุกวันน้ี ในวันน้ัน หลังจากพระองคทานทรงกลับจากเสด็จประพาสยุโรป ก็ทรง
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มองเห็นวา ประเทศไทยยังลาหลังอยูมาก ถาจะพัฒนาใหเร็วขึ้น โดยใชคนที่มีความรู

จํากัด ก็จะทําไดไมเร็ว ทานจึงทรงแตงตั้งชาวตางชาติมาเปนอธิบดีบาง ผูอํานวยการ

รัฐวิสาหกิจบาง มาทํางานหลายเรื่องใหกับประเทศไทย นําประเทศไทยไปสูความเปน

สมัยใหม น่ันคือเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อรอยปที่แลว 

 แลวทานมองเห็นหรือไมวา เราตองการแตเงินเขาประเทศ จึงไดตั้ง BOI เพื่อ

เชิญชาวตางชาติมาลงทุนในประเทศ ซึ่งสมัยกอนเปนเรื่องที่ถูกตอง แตในที่สุดเงิน

เหลาน้ันก็เขามาโดยจางคนไทยทํางาน แตเขาคาขายมีกําไร ไมตองเสียภาษี และนํา

เงินปนผลออกไป บริษัทก็ยังเปนของตางชาติอยู 

 ดวยเหตุน้ีจึงตองมาคิดวา ทําอยางไรใหเรามีทั้งเม็ดเงินเขามา และนําความรูที่มี

อยูทั้งโลกมาพัฒนาประเทศไทยใหเร็วขึ้น แทนที่เราจะมาคิดเองทําเองคงไมทัน เราก็

ตองคิดหาวิธีที่จะนําความรูที่ไดรับการวิจัยมาแลวจากทั่วโลกมาใชในประเทศไทย 

ยกตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกาที่มีคนจากทั่วโลกไปอยู และสมองของคนทั่วโลกที่อยูใน

สหรัฐอเมริกาก็สรางความเจริญใหกับสหรัฐอเมริกา ผมจึงมาน่ังคิดวาจะทําอยางไรจึงจะ

พัฒนาประเทศไทยใหเร็วโดยนําความรูของทั้งโลกที่มีอยู และนําเงินของเขามาพัฒนา

ประเทศไทย 

 สิ่งที่ผมคิดคือ จะเชิญทั่วโลกมาเสนอแนวทางในการพัฒนาความเจริญให

ประเทศไทย อยาง mega project ที่เราวางไวมันเดินไมได เพราะเรามีขอจํากัดหลาย

อยาง  เรามีเงิน มีเครดิต แตเดินหนาไมได เพราะเรามีความรูที่จํากัด เราจึงควรนํา

ความรูที่มีอยูทั่วโลกมาทํา ผมจึงจะเชิญทั่วโลกเขามาเสนอแนวทาง โดยใหเขาใชเงิน

ของเขาเองในการดําเนินการ และเมื่อทําเสร็จแลว เราก็จะผอนชําระเปนสินคาบาง เปน

เงินบาง แตทั้งน้ีทั้งน้ัน ผมจะใชดัชนีเศรษฐกิจมหภาคเปนตัวคุม เพื่อใหเราสามารถ

รักษาวินัยทางการเงินการคลังได น่ันก็คือ หน้ีตอ GDP ไมเกิน 50% การชําระเงิน debt 

repayment ทั้งหลายตองไมเกิน 16% ของงบประมาณทั้งหมด เราคุมตรงน้ี คุม 

current account แลวใหเขาเสนอ free style เขามาโดยตั้งกรรมการพิจารณารวมกัน 

เชิญสื่อมวลชน สตง. ปปช. มาชวยกันน่ังดูอยางตรงไปตรงมา จะทําใหการพัฒนาเร็วขึ้น

มาก เพราะหลายเรื่องที่เราคิดกันอยูน้ีมีผลงานวิจัยอยูทั่วโลก ใหเขาเสนอมาแลวเรา

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทย  

 น่ืคือแนวทางที่เราจะเดินตอไป จึงอยากใหผูบริหาระดับกลางไดฟงจากปากผม 

จะไดเขาใจวาทั้งหมดที่ทําก็คือการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง เพื่อใหประชาชนมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้น ใหโอกาสประชาชนอยางเต็มที่ น่ันคือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทั้ง
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ทางดานกายภาพ ดานกฎระเบียบ และดานกติกาของการอยูรวมกัน รวมทั้งการนํา

เทคโนโลยีมาใช 

 ยกตัวอยางงาย ๆ เรื่องหวยใตดิน ที่เราเอาหวยใตดินขึ้นบนดิน ผมไดรับรายงาน

เมื่อเดือนที่แลววาตั้งแตเปดมาไดกําไร 12,000 ลานบาท ถาไมทําเชนน้ี กําไรเหลาน้ีก็

จะไปตกอยูกับพอคาหวยใตดินกับตํารวจที่ไมดี แตวันน้ีเงิน 12,000 ลานบาทกลายเปน

ทุนการศึกษาของลูกหลานยากจน เราสรางเด็กยากจนใหมีโอกาส วันน้ีถาเขาเลิกเลน

หวยได ผมขอบคุณ แตในเมื่อเลิกไมได แทนที่จะใหผูมีอิทธิพลทั้งหลายเอาเงินเหลาน้ี

ไปและไปสรางปญหา เราเอาเงินเหลาน้ีมาเปนทุนการศึกษาใหลูกหลานดีกวา 

 วันน้ีตัวเลขชัด ผลงานที่ออกมาก็ชัด แตแนนอนวาระหวางการเปลี่ยนแปลง ยอม

ตองมีคนตอตาน และคนที่ไมเขาใจการเปลี่ยนแปลง แตสิ่งที่ผมตองการก็คือ ผูบริหาร

ระดับกลางของราชการตองเขาใจ และทําใหสําเร็จ จึงจะเกิดผลสําเร็จ ถาทานทั้งหลาย

ซึ่งเปน Change agent คือเปนตัวกลางของการเปลี่ยนแปลง ไมเขาใจ ก็จะเปลี่ยน

ไมได แตถาทานเขาใจและชวยกันปฏิบัติ มันก็จะเปนไปไดจริง ๆ  

 วันน้ีถาทานอยากเห็นประเทศไทยพัฒนา คนไทยพนจากความยากจน ลูกหลาน

ของทานใชภาษาอังกฤษคลอง ใชคอมพิวเตอรเกง เรียนหนังสือรูเรื่อง ทันผูทันคน ทาน

ตองเสียสละ วันน้ีพวกเราทุกคนตองเสียสละ ตองทุมเท เพื่อจะเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็น 

 ในเมื่อวันน้ีประชาชนใหโอกาสรัฐบาลในการบริหารเปนรัฐบาลพรรคเดียว 

เพราะฉะน้ันผมตองทําเต็มที่ ผมไมเคยรูจักคําวาเหน็ดเหนื่อย จึงอยากจะขอรองทาน

ทั้งหลายในฐานะผูบริหารระดับกลางใหชวย ถาวันน้ีทานทั้งหลายเขาใจในทิศทางของ

ประเทศ และทุมเท สิ่งน้ีจะเปนความสําเร็จของประเทศไทย เพราะถาผูบริหาร

ระดับกลางไมทุมเท ไมเขาใจ ก็จะทํางานเหนื่อย  

 วันน้ีจึงตองทั้งขอรองทั้งเชิญชวนใหผูบริหาระดับกลางทั้งหลายเขาใจวา รัฐบาล

น้ีตองการอยางยิ่งที่จะทําใหประเทศของเรายกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ไมใชความเท แต

เปนความมั่นคงท้ังเศรษฐกิจและการเมือง และเมื่อประเทศมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและ

การเมือง และสามารถเปนที่ยอมรับของนานาชาติ น่ันก็คือสิ่งแวดลอมดี เพราะฉะนั้น 

เซลลทุกเซลลในรางกายก็จะตองแข็งแรงตามไปดวย มันเปนสิ่งเกื้อกูลกันวา ถารางกาย

แข็งแรง เซลลก็แข็งแรง หรือถาเซลลแข็งแรง รางกายก็จะแข็งแรง มันเปนสิ่งที่ไป

ดวยกัน น่ันคือ ถาประชาชนแข็งแรงประเทศไทยก็แข็งแรง และถาประเทศไทยแข็งแรง 

ประชาชนก็แข็งแรง เพราะเปนสิ่งที่อยูดวย  
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 เพราะฉะน้ันเราตองนําพาประเทศไทยใหแข็งแรง เพื่อใหประชาชนแข็งแรง และ

นําพาประชาชนใหแข็งแรง เพื่อใหประเทศไทยแข็งแรง เราจึงตองชวยกันทํานโยบาย

ทั้งภายในและภายนอกใหได ไมมีอะไรเกินมือกับสมองของเรา เพียงแตความทุมเท 

ตั้งใจ มุงมั่น และเสียสละดวยจิตวิญญาณน้ัน ตองทําใหเกิดขึ้นใหได  

 วันน้ีสิ่งสําคัญที่สุดคือ ความรักและสํานึกตอชาติ ความรักและสํานึกตอ 

พระเจาอยูหัว ทําอยางไรถึงจะใหทานทรงมีพระทัยเบิกบาน น่ันก็คือ ทานทรงอยากเห็น

ความทุมเทของขาราชการ อยากเห็นขาราชการรักประชาชน อยากเห็นประเทศมีการ

พัฒนาที่เขมแข็ง ประชาชนมีความสุข น่ันคือสิ่งที่เราจะทําใหทานทรงมีพระชนมายุที่ยืน

ยาวแนนอน 

 เราทั้งหลายคือขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัฐบาลก็ถือวาเปน

รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถาเราทุมเทกันเต็มที่ รับรองเลยวาภายใน 3 ปน้ี

จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางมโหฬารของประเทศ  

 และหลังจากทีทานทุมเทใน 3 ปน้ี วัฒนธรรมการทํางานของขาราชการจะ

เปลี่ยนไป น่ันคือ วัฒนธรรมดี ๆ จะถูกถายทอดและฝงลงไป คนรุนใหมที่ขึ้นมาแทนทาน 

และทานขึ้นไปแทนคนรุนเกาที่จะตองเกษียณไป จะเกิดการลางวัฒนธรรมในการทํางาน

แบบเดิม ๆ ที่ยึดระบบราชการเปนศูนยกลาง เปล่ียนมาเปนยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  

bottom line ในการทํางานของประเทศอยูที่ประเทศและประชาชน  

 ตรงนี้จะเปลี่ยนจากการสนใจ process มาเปนการสนใจที่ result  เปล่ียนจาก

การเปนเพียงผูนําตามกฎหมาย มาเปนผูนําที่มีภาวะผูนําที่รูจักเสียสละ รับผิดชอบ สิ่ง

เหลาน้ีจะเปลี่ยนขึ้นทันทีใน 3 ป 

 ทานคงเห็นแลววา ผมพยามยามขึ้นเงินเดือนขาราชการ ซึ่งไมเคยขึ้นเลยมา 10 

ป โดยขึ้นไปแลว 2 ครั้ง และอีก 3 ปก็จะขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คือการปรับบัญชี 

นอกเหนือจากการเลื่อนเงินเดือนตามตําแหนง และแนนอน ถาระบบราชการเขมแข็งขึ้น 

ผลลัพธดีขึ้น เราก็สามารถที่จะปรับเงินเดือนขาราชการได เพราะผมตองการเห็น

เงินเดือนขาราชการใกลเคียงกับภาคเอกชน ถึงแมจะไมเทาเพราะเรามีสวัสดิภาพ 

สวัสดิการดีกวา 

 สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ การมีประสิทธิภาพในการบริหาร ผมไมอยากใหทานเห็นวามี

งบประมาณแลวตองใชใหหมด วัฒนธรรมนี้ตองเลิก เปล่ียนไปเปนการใชงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ เหลือคือเหลือ แตถามีเรื่องเรงดวนซึ่งเปนนโยบายที่รัฐบาลสั่งการ

แลวตองทํา หากไมมีงบก็สามารถขอได รัฐบาลจะจัดให   
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 เพราะฉะน้ันการบริหารงบประมาณของรัฐบาลนี้ก็เปล่ียนไป เรื่องที่ตองทําตองมี

เงิน แตเรื่องที่ไมจําเปนตองทํา แมมีเงินก็ไมให  มิเชนน้ัน หากเราใชเงินไปเรื่อย ๆ คิด

วางบประมาณมีแลวตองใชใหหมด ประเทศก็จะไปไมรอด วัฒนธรรมตรงนี้ตองเลิก เรา

ตองใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  

 หากใน 3 ปน้ี ทานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ยึด

ประชาชนเปนศูนยกลาง ทํางานมุงประชาชน เสียสละ ไมมีการทุจริตคอรัปชัน ผมเชื่อวา

ประเทศจะเขมแข็งได 

 ครั้งน้ีเปนครั้งแรกท่ีเรามาพบกันในวงกวางขนาดนี้ จึงขอใหทานนําทุกนโยบาย

ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพราะทุกนโยบายนั้นคือ

คําตอบที่ผมใหตั้งแตตอนตนแลววา สมมติแผนที่ประเทศไทยเปนรางกาย มีเซลลคือ

ประชาชน มีระบบราชการทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น คือ อวัยวะ มี

สถาบันพระมหากษัตริย และระบอบประชาธิปไตยเปนจิตวิญญาณของมนุษยคนน้ี ผม

เช่ือวาถาทานเขาใจเขาใจอยางนี้ ทุมเทและทํานโยบายใหสําเร็จ ทานจะเห็นชัดวาสิ่งน้ี

จะเปนความทรงจําที่ดีของชีวิตวา ครั้งหนึ่งพวกเราไดชวยกันทุมเททําใหประเทศ

เขมแข็ง และแข็งแรงไปยาวนาน ผมหวงแคชวงนี้ ถาตรงนี้เราเอาอยู 4 - 5 ป ขางหนาน้ี 

ผมคิดวาประเทศไทยจะแข็งแรงไปอีกนาน 

 ผมขอขอบคุณทุกทานอีกครั้งหน่ึงที่ตั้งใจมาฟง และขอขอบคุณ ก.พ.ร. ที่จัด

งานครั้งน้ีขึ้น ขอใหทานเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ และความมุงมั่นในการทํางาน

ของทาน ในการเปน Change agent ทําใหประเทศไทยกาวหนาเขมแข็ง และประชาชน

มีความสุข ขอใหทานไดอานิสงสกลับไปที่ครอบครัวของทาน ใหทานมีอนาคตที่ดี มี

ครอบครัวแข็งแรง มีลูกหลานที่โตขึ้นเปนที่ภาคภูมิใจของทานตอไป ขอขอบคุณครับ 

 

------------------------------------ 
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การตอบขอซักถามของนายกรฐัมนตร ี

ในประเด็นคําถามจากผูเขารวมประชุม และคําถามจากเว็บไซต 

โดยมี รศ.ธงทอง จันทรางศุ เปนผูดําเนินรายการ 

 

คําถาม จาก website  ของสํานักงาน  ก.พ.ร. 

 1. ระบบราชการ คนเปนเรื่องสําคัญ การที่ระบบราชการจะมีประสิทธิภาพตองได

คนดีดวย คนเกงดวย เพื่อนขาราชการสงสัยวาจะคัดคนเกง คัดคนดีอยาไร เพราะที่ผาน

มาเราก็ไดยินเรื่องเสนสายบาง เรื่องซื้อตําแหนงบาง อยากขอนโยบายความชัดเจนวาจะ

มีระบบสนับสนุนคนดีและคนเกงทํางาน จะไดมีโอกาสสนองคุณบานเมืองอยางไร 

 ตอบ ในโอกาสนี้ตองนึกถึง Peter Drucker อายุ 95 ป ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไป เปน

กูรูทางวิชา Management ของประเทศออสเตรีย หนีนาซีไปอยูอเมริกา เปนคนที่เปลี่ยน

ความคิดเรื่องการบริหารใหมาเนนเรื่องคน  เพราะ ‘คน’ เปนปจจัยแหงความสําเร็จของ

การบริหารองคกร คนในสมัยกอนไมมีปญหาเลยในระบบราชการ เพราะพอแมเตือนไววา

โตขึ้นตองเปนเจาคนนายคน คนดีคนเกงจึงมารับราชการจํานวนมาก แตระยะหลัง

ภาคเอกชนใหเงินเดือนสูงจนภาคราชการตามไมทัน เลยทําใหเงินเดือนภาคราชการต่ํา

กวา คนจึงไปอยูภาคเอกชนมาก แนนนอนตองมีระบบการรับคนใหม ซึ่งขณะนี้ ก.พ.ร. 

ก.พ. ผมและทานรองฯวิษณุ ไดปรึกษาหารือกันวา จะปรับระบบราชการเพื่อใหไดคนดี

คนเกงมาหลายแบบ เคยมีในอดีตซึ่งผมเชื่อวาทุกวันน้ีไดหมดไปแลว น่ันคือ เรื่องของ

การซื้อขายตําแหนง ตอนตนรัฐบาลผมยังคงมีอยู กวาจะไลทุบไลตีกันได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งตํารวจ ผมตองมาวางระบบกันไมใหมี แนนอนครับเสนสายก็พอมีอยูแตผมให

วางกติกา กําหนดกติกาไวเลย กําหนดไววาตองมีคุณสมบัติกอน แตกอนวิ่งเตนกันเยอะ

มากแลวคอย ๆ หายไป คือเราตองวางกรอบ กระทรวงมหาดไทยก็วางกรอบ หลาย

กระทรวงก็วางกรอบ ถาใครเรียกเงินเรื่องตําแหนงทานทําจดหมายแจงผม ถาเปนเรื่อง

จริงทานรับรางวัล เพราะวาถาหากวาคนที่ตองซื้อตําแหนงตัวเองแลวน่ี โอกาสไมคอรัป

ชันไมมีเลย ถาซื้อตําแหนงตัวเองตองคอรัปชัน เหมือนเซงหองแถวไปทํามาหากิน 

อยางนี้ใชไมได คนที่หากินกับการแตงตั้งโยกยาย เลวมาก ทั้งฝายการเมืองและฝาย

ประจํา ถาทานบอกใหผมรูและจับไดจะมีรางวัล เรื่องเสนสายยังคงมีอยูแตขอใหอยูใน

กติกา ถาอยูนอกกติกาไมไดนะครับ ผมจะล็อกเรื่องกติกาไว 
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 2. เวลานี้มีคําถามเรื่องการเกษียณกอนกําหนด หรือ early retirement วาจะมี

นโยบายนี้อีกไหม แตมีขอหวงใยวา กลัววาคนที่จะ early คือคนที่เราอยากใหอยูใน

ระบบราชการ แตคนที่อยากให early กลับอยูในระบบราชการตอ 

 ตอบ ตองคิดวาประเทศมีสามสวน คือ สวนราชการ สวนเอกชน และสวน

ประชาชนอิสระ ถาคนคนนั้นสามารถไป contribute คนเกงคนหนึ่งลาออกไปแลวไปอยู

ภาคเอกชนและทําใหภาคเอกชนนั้นดีขึ้น ภาคเอกชนนั้นเสียภาษีมากขึ้น และภาษีน้ันก็

นํามาพัฒนาประเทศอยูดี ผมไมมีปญหาตราบใดที่คนเกงคนนั้นยังอยูในประเทศไทย ผม

กลัวคนเกงน้ันออกไปอยูนอกประเทศไปสรางความเจริญใหคนอื่นเทาน้ัน ถาถามวาจะมี 

early retirement อีกหรือไม คือ การ early น้ันเหมือนกับการถาย generation ตองการ

ใหคนที่มี generation ที่ไมตองการพัฒนาตนเองแลว อยากไปอยูเงียบ ๆ สงบตัวเองก็

ไมวากัน ใหรับ generation ใหมเขามา เน่ืองจากเราคุมอัตราภาครัฐ เพราะถาไมมีคน

ออกก็ไมสามารถรับคนใหมได เราอยากใหคนที่เบื่อแลว ก็ไมวากันตองดูอัตรากอน แต

ยังบอกไมไดวาจะมีหรือไม 

 

 3. ขอความชัดเจนเร่ืองคาตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชนของขาราชการ 

ให สอดคลองกับภาวะความจําเปนในการครองชีพของสังคมปจจุบัน 

 ตอบ เรื่องลาสุดที่ผมพูดเลาใหทานฟง เรื่อง talent คือเอาผลงานเขามา 

modernize ประเทศไทยนั้น และใหเขาเอาเงินมาดวยนั้น ถาตรงนั้นสําเร็จ เราคงมีเงิน

เหลือพอที่จะนํามาปรับกลไกระบบราชการให fair ขึ้น ตอนน้ีมันแปลก ๆ ไมอยูบนโลก

ของความเปนจริง คุณตองเกง คุณตองดีนะ คุณตองทํางานใหมีประสิทธิภาพนะ และ

อยาโกงนะ แตรับเงินเดือนนอย ๆ หนอย ผมวามันประหลาด ในที่สุดเราตองคิดวาทํา

อยางไรใหคนเกง คนดี คนที่ทุมเทน้ัน ไดรับเงินเดือนใกลเคียงกับความเปนจริง เรื่องน้ี

เปนสิ่งที่ผมพยายามอยู แตไมสามารถที่จะบอกไดวาระบบที่ดีในการใหคาตอบแทนนั้น

ควรเปนอยางไร ถาเปนระบบที่เอาตัว 2.2 ลานคนของขาราชการคูณเขาไปก็ปวดหัว 

เพราะคนที่ไมเอาไหนก็มีอยูจํานวนหนึ่ง กําลังคิดอยูวาจะทําอยางไร ถาอานิสงสน้ัน

เปนไปตามดัชนีคาครองชีพก็ไมวากัน แตเงินเดือนควรขึ้นดวยเหตุผลสองสามอยาง คือ 

หน่ึง คาครองชีพ สอง เปนไปตามอายุราชการการเลื่อนตามฐานานุภาพธรรมดา สาม 

pay by performance คือ เปนไปตามผลงาน น่ีกําลังคิดกันอยู แนนอนผมตองดูแลสวน

น้ีเพราะ ‘คน’ เปนเรื่องสําคัญ 
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คําถามจากผูเขารวมประชุม 

 1. ผูแทนจากภาคกลาง : กรมธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 คําถามแรก : ที่ทานนายกรัฐมนตรีกลาววาผูบริหารระดับกลางคือกลไกสําคัญ

ของชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ใครขอทราบวา รัฐบาลจะมี

เครื่องมืออะไรในการสนับสนุนการทํางานของเราไปสูการปฏิบัติและบรรลุเปาหมาย

ดังกลาว 

 คําถามที่สอง : ขาราชการในสวนภูมิภาคจะมีโอกาสอยางไรบาง ที่จะไดรับการ

พัฒนาเชนเดียวกับขาราชการในสวนกลาง 

 ตอบ ปญหาของเราคือ in service training ของเรามันขาดตอน ตั้งแตวิกฤติ

เศรษฐกิจเปนตนมา จะเห็นวาเรื่องของ in service training และ on the job training 

ขาดไปเยอะ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับกลาง คือผูบริหารที่จําเปนอยางยิ่งที่ตอง

ไดรับการพัฒนา เพราะทาง ก.พ.ร. ไดทําเรื่องการพัฒนาผูบริหารระดับสูงไปหลายรอบ 

ดังน้ัน ระดับกลางควรไดรับการพัฒนาเหมือนกัน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และตอง

ทําอยางจริงจัง แมกระท่ังเรื่องวิทยาลัยการตางประเทศ เพราะระบบราชการยังเขาใจ

ตางประเทศนอยมาก เขาใจเรื่องเจรจาการตางประเทศนอยมาก ซึ่งบางสวนของ

หลักสูตรน้ีตองนําไปพัฒนาผูบริหารระดับกลางดวย เพราะผูบริหารระดับกลางทุกวันน้ี

อายุอานามและประสบการณของทาน บางประเทศเปนผูบริหารระดับสูงไปแลว แต

เน่ืองจากของเรานี่ขาราชการมีคนเยอะ มันซอยแนน ทานยังเปนระดับกลาง แตมันสมอง

ของทาน ประสบการณของทานตองพัฒนาเหมือนผูบริหารระดับสูงแลว ดังน้ัน ทาง 

ก.พ.ร. ก็ดี ทาง ก.พ. ก็ดี จะตองจัดทําการพัฒนาผูบริหารทั้งระดับกลางและระดับสูงทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาคเหมือนกัน อีกอยางหนึ่งที่ตองทําคือ ผมอยากใหผูบริหาร

ระดับกลางมีคอมพิวเตอรตั้งอยูบนโตะทุกคน มี e-mail address มี internet และควร

อยางยิ่งที่ตองมีการปรึกษาหารือกัน และสามารถที่จะปรึกษาผูบริหารระดับสูงที่อยู

สวนกลางทาง e-mail ได กระทรวง ICT และ ก.พ.ร. ตองวางระบบนี้ และเปนเรื่องที่ทุก

คนตองเปด e-mail ทุกวันใหเปนนิสัย ตอนนี้ตื่นขึ้นมาแปรงฟนก็เปด mail แลวละ เพราะ

การทํางานเร็วมากและคลองตัวมาก และในวันขางหนาจะขยายเครือขายนี้ขึ้นไป ตองคิด

เรื่อง modernization ดวย 
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2. ผูแทนจากภาคเหนือตอนบน : คลังจังหวัดลําพูน  

 คําถาม : เรื่องหนี้สินของขาราชการ คือขาราชการมีหน้ีสินอยูมาก และนโยบาย

การปลดชําระหนี้จะมีผลตอขาราชการเปนพิเศษอยางไรบาง 

 ตอบ ขาราชการมี 2 สถานะ คือ สถานะคนไทยและสถานะประชาชน ในสถานะ

คนไทย ถามีหน้ีสินในระดับ 200,000 บาท และเปน NPL ทั้งที่ถูกฟองและไมถูกฟอง ก็

สามารถเขาสูการปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน ซึ่ง ครม. ไดมีมติแลว ซึ่งชวงนี้เปน

การเจรจาหนี้ใหลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว สวนถาเกิน 200,000 บาท ภาคประชาชนยัง

ไมมี แตวาภาคราชการกําลังพิจารณาอยู วันน้ีเรื่องหน้ีสินเปนเรื่องใหญ แตอยาใชจาย

เกินตัว มีนอยใชนอย มีมากใชมาก คอยเปนคอยไปไมเปนไร จะพยายามดูอีกทีวาภาค

ราชการที่เกิน 200,000 บาทจะทําอยางไรตองเกินภาคประชาชนไปบาง เดี๋ยวขอสํารวจ

อีกที 

 

3. ผูแทนจากภาคใต : นายอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

 คําถาม : ทานนายกรัฐมนตรีอยากใหผูบริหารสนใจผลลัพธมากกวากระบวนการ 

แตไมอยากใหกฎระเบียบมาเปนเครื่องพันธนาการความคิดอยางเด็ดขาด จึงอยากทราบ

วาเราจะมีสวนในการยกเครื่องกฎหมายในป 2549 อยางไรบาง 

 ตอบ เรื่องน้ีจะขอขอบคุณมาก เพราะตองการ outside in approach อยากรูวาผู

ปฏิบัติมีปญหาอะไรบาง ตรงไหนที่ทานอยากจะแกไข ทานสามารถแกไขได 2 ทาง คือ 

ทางเว็บไซตของกระทรวง ICT และอีกทางหนึ่งคือ สงจดหมายตรงมาที่ทานรองฯ วิษณุ 

ไดเลย ผมอยากใหกฎหมาย simplify ที่สุด เพราะถาเราสันนิษฐานวาทุกคนคือคนดี ทุก

คนอยากทําดี ระเบียบจะหยุมหยิมนอยหนอย งานก็จะเดินดีขึ้น แนนอนทุกสังคมก็มีคน

ไมดีบาง แลวเราคอยไปไลเอากับคนไมดี แตถากฎกติกาออกมาแนนจนเกินไป คนดี

ทํางานไมได เพราะวาปองกันเสียจนทําใหคนดี 97% ทํางานไมได แตคนไมดี 3% น้ัน 

ยังไงก็เล็ดลอดจนได คนคิดจะโกง ระเบียบมีอยางไรก็โกง คนไมโกง ไมมีระเบียบก็ไม

โกง ผมเลยบอกรองฯ วิษณุ ใหไป simplify ระเบียบจัดซื้อจัดจาง ใหคนทํางานได

ทํางานไดเต็มที่ เรื่องน้ีอยูระหวางดําเนินการ 

 

4. ผูแทนจากภาคเหนือตอนลาง : หัวหนาสํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร 

 คําถาม : อยากไดบางสิ่งบางอยางเพื่อใหความมั่นใจ คือ การลดปญหาการ

แตงตั้งที่ใชระบบอุปถัมภ ซึ่งเปนคนละเรื่องกับการซื้อขายตําแหนง ทุกวันน้ียังคงเปน
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ปญหาที่ซ้ําซาก ยังเปนปญหาที่ทันสมัย ไมทราบวาทานนายกรัฐมนตรีมีแนวทาง

แกปญหาที่เปนรูปธรรมอยางไรบาง ชวยกรุณาลดปญหาดวย เพราะทําใหคนเกงคนดีที่

อยากทํางานไมไดทํางานอยางแทจริง 

 ตอบ ตอไปน้ี ผมกําลังพยายามให ก.พ. ก.พ.ร. ออกกติกาใหชัด ทั้งหลักเกณฑ

ในการเลื่อนตําแหนง การเขาโรงเรียน ประกาศใหชัด ขาราชการดูแลวไม fair ก็ทําเรื่อง

เขามาได ทบทวนให fair และไมใชวาจะดูอาวุโสอยางเดียว เชน มีคนที่มีสิทธิ์ 100 คน 

แตมีตําแหนงวาง 5 ตําแหนง ไมใช 1 - 5 อัตโนมัติ แตการแตงตั้งตองมีคําตอบ แต

บางครั้งเล่ือนพรอมกันแตอายุตัวสูงกวา ตรงน้ันอาจไมจําเปนตองดูวา กลุมที่เล่ือนมา

พรอมกันน้ัน เปนกลุมอาวุโสกลุมที่หน่ึง กลุมอาวุโสกลุมที่สอง แลวมาเลือกกันวาใครดี 

ระบบอุปถัมภน้ันมีแน แตขอใหลดนอยลงไปขอใหประกาศกติกาใหชัด อุปถัมภตอง

อุปถัมภคนดี คนที่เขาขาย ไมใชอุปถัมภคนที่ไมเขาขาย คนที่แย ที่ผมพูดน่ีเพื่อใหเห็น

ความจริงวา เปนไปไมไดที่จะเปลี่ยน overnight ทุก ๆ เรื่อง เพราะเราไมไดใช

คอมพิวเตอรคัดคน เมื่อใชวิจารณญาณอาจมีอะไรที่ผิดพลาดไดบาง ทั้งน้ีทั้งน้ัน ตองมี

กติกาที่เปดเผย อยากใหทานรองฯ วิษณุ ลองออกกติกาแตละขั้นใหชัดเจน และใหทุก

คนทราบกติกา ถาการวิ่งเตนอยูในกรอบกติกาก็ยังพอไหว 

 

5. ผูแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

นครราชสีมา 

 คําถาม : เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ทานนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการทํางาน

ใหผูวาราชการจังหวัด กับผูบังคับการทํางานเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนแบบแฝด

มหัศจรรย โดยใหผูวาราชการจังหวัดใหการสนับสนุนการทํางานและงบประมาณใหกับ

ตํารวจภูธรจังหวัด การปฏิบัติสามารถทําไดในระยะสั้น แตในระยาวยังไมมีความชัดเจน 

เน่ืองจากระบบงบประมาณจะตองจัดงบประมาณใหเปนไปตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

และยุทธศาสตรจังหวัด ในการทํางานที่ผานมา การปราบปรามยาเสพติดเปนไปอยางดี 

เพราะทางรัฐบาลไดจัดระบบงบประมาณที่ชัดเจน เปนไปไดหรือไมวาการทํางานคูแฝด

ดมหัศจรรยจะมีระบบการจัดงบประมาณที่ชัดเจน เชนเดียวกับการแกไขปญหายาเสพติด 

 ตอบ งบประมาณมีที่มาอยู 2 - 3 อยาง คือ 1) ของรัฐบาลโดยตรง จะจัดสรร

งบประมาณโดยตรงใหเรื่องน้ัน ๆ เชน ปญหายาเสพติด สองจะเปนงบประมาณของ

หนวย 2) งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งมาจากงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และ 3) งบประมาณจากผูวาราชการจังหวัด ถาทุกคนมีความเขาใจวา ไมวาใคร
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จะทํา bottom line ก็เหมือนกันคืออยูที่การทําใหประชาชนมีความสุข มีสันติสุข ถาหาก

วาเขาใจตรงนั้น เมื่อมีงบประมาณก็จะชวยกัน งานก็จะสําเร็จ เปนผลงานรวมกัน สมมติ

วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอตํารวจมาชวยดูแลเรื่องเด็กนักเรียน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นก็ไดคะแนน หรือผูวาราชการจังหวัดจะขอตํารวจใหดูแลการจัดระเบียบสังคม

ในจังหวัด ก็ของบเพิ่มเติมใหตํารวจ ตํารวจจะทํางานไดเต็มที่ อันน้ันจะเปนเรื่องที่เปน

ประโยชน เรื่องไหนเปนนโยบายของรัฐบาลก็จะมีงบโดยตรงลงไปเลย แตที่สําคัญคือ 

จิตวิญญาณท่ีรับผิดชอบ บางครั้งบางคูทะเลาะกัน หมั่นไสกัน แตตองไมสนใจ เอางาน

เปนตัวนํา งานตองสําเร็จ ตองพยายามวางระบบ เรื่องงบประมาณถาเปนนโยบาย

โดยตรงจะจัดงบฯ ไปให ถาเปนงานปกติ เพียงแตขันนอต ก็ใชงบฯ ประจํา และงบฯ ที่

จังหวัดมี มาชวยกัน  ซึ่งปจจุบันผูวาราชการจังหวัดคลองตัวขึ้นมาก ถามีความ

รับผิดชอบตอประชาชนจริง งบประมาณจะจัดสรรและเปนประโยชนตอประชาชน 

 

------------------------------------ 

 


